

Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội

10:46 04/04/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Trong những tháng đầu năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, các cấp, các ngành và sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Hưng Nguyên ghi nhận kết quả tích cực.



Ông Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất của toàn huyện đạt 2.835 tỷ đồng, bằng 21,1% kế hoạch (bằng 115% so với cùng kỳ). Ngành nông - lâm - thủy sản đạt 124 tỷ đồng; Công nghiệp- xây dựng đạt 2.230 tỷ đồng, bằng 21,3% (117,4% so với cùng kỳ). Dịch vụ đạt 481 tỷ đồng, đạt 108,4% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 1 ước đạt 13,1%/ 15-16%. Một số địa phương đã xây dựng được vùng sản xuất chuyên canh như: xã Hưng Nghĩa, thị Trấn, xã Long Xá, xã Hưng Tân và xã Hưng Đạo.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề phát triển ổn định. Cuối năm 2024, toàn huyện có thêm 5 sản phẩm đạt OCOP hạng 3 sao, nâng số lượng sản phẩm OCOP hạng 3 sao của toàn huyện lên 13 sản phẩm. Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, an ninh rừng được đảm bảo; phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trồng rừng tập trung tiếp tục phát triển.

Đến hết quý I năm 2025, công tác thu ngân sách của huyện Hưng Nguyên ước đạt 40.540 triệu đồng, bằng 21% dự toán tỉnh giao và bằng 9,9% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, các khoản thu trừ tiền sử dụng đất ước đạt 25.299 triệu đồng, đạt 35,9% dự toán tỉnh giao và đạt 34% dự toán HĐND huyện giao. Hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 có nhiều chương trình kích cầu, kết nối, xúc tiến thương mại được triển khai đã thúc đẩy sản xuất, phục vụ nhu cầu, mua sắm, tiêu dùng của người dân. Tốc độ tăng trưởng của ngành này ước đạt 7,9%. Hoạt động tín dụng, ngân hàng cũng tăng trưởng khá, an toàn và cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn.



Diện mạo huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Công tác quản lý nhà nước về việc làm và an toàn lao động tiếp tục được quan tâm. Trong 3 tháng đầu năm, huyện Hưng Nguyên đã phối hợp với khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và khu công nghiệp Vsip tổ chức thành công ngày hội việc làm năm 2025, qua đó đã thu hút 890 lao động trong huyện tham gia. Tính đến tháng 2/2025, đã giải quyết việc làm mới cho 404 lao động, đưa 144 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hoạt động sôi nổi; công tác y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em và chăm sóc người có công được quan tâm thực hiện kịp thời. Trong quý I năm 2025, các điểm du lịch trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã đón 80 nghìn lượt khách về tham quan các di tích lịch sử, thu về gần 9 tỷ đồng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước được thực hiện bài bản; việc sử dụng chữ ký số và phần mềm VNPT - loffice được đôn đốc thường xuyên. Công tác chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Cuối năm 2024, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An long trọng đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới năm 2023. Đây là bước đệm quan trọng tạo đà để Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Nguyên tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt, cán bộ và nhân dân huyện Hưng Nguyên quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế xã hội được giao, góp phần xây dựng quê hương Hưng

Nguyên và tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Hoài Sơn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/huyen-hung-nguyen-tinh-nghe-an-hoan-thanh-vuot-muc-nhieu-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi>